

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาถึงแนวทางการลดต้นทุนของธุรกิจเซรามิก บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการส่วน ขององค์กร จำนวน 7 คน โดยจะทำการสัมภาษณ์ แนวทางในการลดต้นทุนในด้านบุคลากร ด้านบริหารจัดการ ด้านต้นทุนการผลิต และศึกษาข้อมูลจากงบการเงินของกิจการ เพื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยและเปรียบเทียบเป็นอัตราร้อยละ

ขอบเขตประชากร

ประชากร (Population) ในการศึกษาในครั้งนี้คือกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการส่วน ที่อยู่ใน บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด จำนวน 7 คน ศึกษาข้อมูลจากงบการเงินของกิจการในส่วนของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ปี พ.ศ.2549 – 2552

วิธีการศึกษา

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการส่วนในบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด จำนวน 7 คน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการลดต้นทุนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเอกสารงบการเงินของกิจการ ซึ่งประกอบไปด้วยงบต้นทุนและงบกำไรขาดทุน โดยจะเก็บข้อมูลดังนี้

2.1 เก็บค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารใน ปี พ.ศ.2549 – 2552

2.2 เก็บข้อมูลจากงบต้นทุนการผลิต ในด้านวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงทางอ้อม ค่าเสื่อมราคาใน ปี พ.ศ.2549 - 2552

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่สำคัญการศึกษา โดยใช้คำถามเกี่ยวกับแนวทางการลดต้นทุนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ รายงานงบการเงิน และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของกิจการ

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ 1 นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงลึก มาวิเคราะห์ถึงแนวทางในการลดต้นทุนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจใน ปี พ.ศ. 2552 โดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์

ส่วนที่ 2 นำข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงบกำไรขาดทุน ปี พ.ศ.2549 – 2552 มาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบต่อยอดขายเป็นร้อยละ ตามหมวดรายการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ทำการใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุน ปี พ.ศ.2552 เพื่อให้ทราบถึงผลของการลดต้นทุน

ส่วนที่ 3 นำข้อมูลต้นทุนการผลิตแต่ละด้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต่อหน่วยการผลิต ปี พ.ศ.2549 - 2552 จะทำให้ทราบถึงผลการลดต้นทุนที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ใช้แนวทางในการลดต้นทุน ปี พ.ศ.2552 ตามการให้สัมภาษณ์โดยรายละเอียดในด้านต้นทุนจะทำการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของต้นทุนแต่ละหมวด เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าแรงทางอ้อม วัตถุดิบทางอ้อม